
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที ่18/๒๕๕8 

วันพุธที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕8  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารส านักงานอธกิารบด ี

 ————————— 
 

รายชื่อกรรมการท่ีมาประชมุ      ต าแหน่ง   

1. อาจารย์รชฏ เชือ้วโิรจน ์     รองอธิการบดีฝา่ยยุทธศาสตร์ 

        รักษาราชการแทนอธิการบดี  

ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.วีระพล ทองมา    รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษาและ 

ศิษย์เกา่สมัพันธ ์  

3. อาจารย์อภิชาต ิสวนค ากอง     รองอธิการบดีฝา่ยกายภาพ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวนิ มะโนชัย    รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและเครือข่าย 

5. รองศาสตราจารย ์ดร.ศิรพิร กิรติการกุล   รองอธิการบดีฝา่ยบรกิารวชิาการ 

6. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์  หงษ์วทิยากร   รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 

7. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ     ผู้ช่วยอธิการบด ี

8. อาจารย ์ดร.ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล    ผู้ช่วยอธิการบด ี

9. อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล     ผู้ช่วยอธิการบด ี   

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรอืงชัย จูวัฒนส าราญ   คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 

11. รองศาสตราจารยศ์รินทรญ์า  ภักด ี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมุาพร อุประ    คณบดีคณะวิศวกรรมและ 

อุตสาหกรรมเกษตร  

13. อาจารยอ์นุวัต เชือ้เย็น     คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มลูเมือง    คณบดีคณะศิลปศาสตร ์    

15. รองศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ  จรรยาสภุาพ   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

16. อาจารย ์ดร.ปิยวรรณ สริปิระเสรฐิศิลป์   คณบดีคณะบรหิารธุรกิจ 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์   คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมง 

และทรัพยากรทางน้ า 

18. รองศาสตราจารย์จักรภพ  วงศ์ละคร    คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

19. อาจารย์บรรจง สมบูรณชั์ย     คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

และการออกแบบสิง่แวดล้อม 

20. รองศาสตราจารย ์ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ   คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชีพ ชพีอุดม     ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยแมโ่จ้-แพร่  

เฉลิมพระเกยีรต ิ
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22. อาจารย์อุทยัวรรณ ศรีวชัิย รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิาร 

ยุทธศาสตร ์และมาตรฐานการศึกษา 

แทนผู้อ านวยการมหาวิทยาลยัแม่โจ-้

ชุมพร 

23. รองศาสตราจารย ์ดร.ยงยุทธ ข้ามสี ่    ผู้อ านวยการส านักวจิัยและสง่เสรมิ 

วิชาการการเกษตร 

24. อาจารย์ ดร.สมคดิ แก้วทิพย์     ผู้อ านวยการวทิยาลัยบรหิารศาสตร์ 

25.ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จาตุพงศ ์วาฤทธิ ์   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎ ี    ผู้อ านวยการวทิยาลัยพลังงานทดแทน 

27. รองศาสตราจารย ์ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง   ผู้อ านวยการส านักบริหารและ 

พัฒนาวิชาการ 

28. นางอรณา  พิทยากรศิลป ์     ผู้อ านวยการส านักหอสมดุ 

29. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุพจน์ เอีย้งกุญชร   ประธานสภาคณาจารย ์

30. นางศรอีนงค ์ใคร้มา   ประธานสภาขา้ราชการ พนักงานและ 

ลูกจา้ง 

31. นางสาวณฐัฐินยี์ สินฉิม          ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กชพร  ศิรโิภคากิจ   รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร   

        กรรมการและเลขานุการ 

33. นางปราณ ี พันธุ์วุฒิ ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ  

34. นางพัชรี ค ารินทร ์      หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จ าเนียร  ยศราช    อธิการบด ี 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยงยุทธ  ศรีเก่ียวฝั้น   รองอธิการบดีฝา่ยการต่างประเทศ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุัตน์ นักหล่อ    ผู้ช่วยอธิการบด ี

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทองเลยีน บัวจูม   ผู้ช่วยอธิการบด ี

5. อาจารย์สดุเขต สกุลทอง     ผู้ช่วยอธิการบด ี
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางกมลวรรณ เปรมเกษม     ที่ปรึกษาอธิการบด ี

2. นางจินดา จันท ี      ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 

๑. นางธัญทิวา  เผา่ต๊ะใจ       เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2. นางลดัดาวรรณ บ ารุงกาญจน์     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

3. นางสาวกริยิา  ทิพย์โอสถ     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 



 ๓ 

 

เจ้าหน้าที่ประจ าห้องบนัทกึเสียง 

นายเอกพงษ์ มณเทยีน      ช่างเทคนิค 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

  เนื่องจากอธิการบดี ประธานกรรมการ ติดราชการต่างประเทศ มอบให้รองอธิการบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุมแทน เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   

     ๑.๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 

 - ไม่ม ี-  
 

     ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพือ่ทราบ 
 

- ไม่มี -  

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่17/๒๕๕8 

     เมื่อวันที ่14 ตุลาคม ๒๕๕8  
 

   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ีการแกไ้ข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพือ่พิจารณาทักท้วง 
 

  - ไม่ม ี– 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่พิจารณา 
 

4.1 พิจารณาอนุมัติปรญิญาแกผู่้ส าเร็จการศึกษา 
 

  ตามที่ส านักบรหิารและพัฒนาวิชาการ แจ้งว่า มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาครบหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย ในระดับปรญิญาเอก และระดับปรญิญาโท ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 จ านวนทั้งสิ้น 

9 คน จ าแนกเป็น ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน และระดับปริญญาโท จ านวน 7 คน ซึ่งได้ผ่านการ

ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อปรญิญา จากส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ และผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัยแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติปริญญาแกผู่้ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิน้ 9 คน 

ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2558 และส่งให้ส านักงานสภาฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติ 
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4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรายวิชาใหม่ บธ 637 การจัดการตลาดโลก 
 

ตามที่คณะบริหารธุรกิจได้เสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ บธ 637 การจัดการตลาดโลก                                                 

ซึ่งคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 พิจารณาแล้วมีมติ

เห็นชอบ และให้น าเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้ 

จุดเด่นของรายวิชา 

1. ได้ความรูเ้ก่ียวกับเทคนิคต่าง ๆ ในการท าการค้าและตลาดระหว่างประเทศ 

2. ได้ความรู้และเทคนิคในการเลือกประเทศคู่ค้าที่จะท าตลาด เพื่อขยายตลาดและสร้าง

ก าไรให้กับกจิการ 

3. ได้ความรู้และเทคนิคในการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่ซับซ้อน เพื่อวางแผนเข้าสู่ตลาด

ต่างประเทศ 

4. ได้กลยุทธ์ในการเข้าตลาดต่างประเทศทั้งเชิงกลยุทธ์และเชิงวิเคราะห์ทางกายภาพ 

รวมถงึการน าเข้า-ส่งออก 

ความพร้อมในการเปิดสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศกึษา 2558 

  รายละเอียดตามหลักสูตรที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ 
 

4.3 พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบรหิารความเสี่ยง 
 

เนื่องด้วยวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหาร                                                              

ความเสี่ยง จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕8 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุด

ดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานฯ ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 

    (ส ภา ม ห าว ิทยา ล ัย พิจารณารา ย ชื่อ) 

2. ดร. ม.ร.ว. เจริญสุข สุขสวัสดิ์    กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล  กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี จองสุรยีภาส   กรรมการ 

5. อาจารย์สุนิศา แซแ่ต้     กรรมการ 

6. ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน   เลขานุการ 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
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๔.4 พิจารณารายชื่อเพื่อแตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการสภาคณาจารย์ 

จากคณาจารย์ประจ าเศรษฐศาสตร์ แทนต าแหน่งที่วา่ง 
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ                                      

สภาคณาจารย์ ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557 ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ                                 

ชัยพิบูลย์  เป็นกรรมการสภาคณาจารย์จากคณาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 

พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561  เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ได้ขอ

ลาออกจากการเป็นกรรมการสภาคณาจารย์เนื่องจากมีภาระงานต้องปฏิบัติค่อนข้ างมาก จึงท าให้ต าแหน่ง

กรรมการสภาคณาจารย์จากคณาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ว่างลงก่อนครบวาระ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๕ ที่ก าหนดไว้ว่า “ถ้าต าแหน่ง

กรรมการสภาคณาจารย์ ว่างลงก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง โดยใช้วธิีการเลือกตั้งตามข้อ ๑๔ โดยอนุโลม และให้ผูไ้ด้รับเลือกตั้งซ่อม

อยู่ในวาระได้เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน”  
 

งานสภาคณาจารย์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้ง

กรรมการสภาคณาจารย์ ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอ้มนี ้นั้น 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีต ิดงันี ้

1. เห็นชอบรายชื่อเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ จากคณาจารย์

ประจ าคณะเศรษฐศาสตร ์ดังนี้ 

    ๑) รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร    ประธานกรรมการ 

    ๒) ผู้อ านวยการวทิยาลยับรหิารศาสตร์   กรรมการ 

    ๓) คณบดีคณะเทคโนโลยกีารประมง   กรรมการ 

         และทรัพยากรทางน้ า 

    ๔) ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

    ๕) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ 

    ๖) หัวหน้างานสภาคณาจารย์ กองกลาง   เลขานุการ 

2. ใหง้านสภาคณาจารย ์กองกลาง ด าเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเชิงนโยบาย 
 

5.1 พิจารณา “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตามที่กองแผนงานได้เสนอ “รา่ง” งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โดยงบประมาณในภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวนทั้งสิ้น 521,447,010 บาท (ห้าแสน                                  

สองหมื่นหนึ่งพันสิบบาทถ้วน) โดยจ าแนกเป็น 

1. คา่ธรรมเนียมการศึกษา    425,717,660 บาท 

2. เงินผลประโยชน์ (ภายใน)          16,399,450 บาท 
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3. เงินจากฟารม์                     4,047,000 บาท 

4. เงินอุดหนุนการวจิัยจากแหล่งทุนภายนอก         40,000,000 บาท 

5. เงินอุดหนุนการบรกิารวชิาการจากแล่งทุนภายนอก     35,000,000 บาท 

6. เงินจากการฝึกอบรม              225,000 บาท 

7. เงินบรจิาคฯ        57,900 บาท 
 

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีข้อเสนอแนะ และ

ข้อที่ต้องพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้ 

1. ควรมีการออมเงินเพื่อความมั่นคงด้านการเงิน เสนอให้มหาวิทยาลัยมีนโยบายการออม

เงินมากขึ้น ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ทั้งนี้ เมื่อมีเงินออมเพียงพอให้มีการปรับนโยบายการ

บรหิารงบประมาณใหม่เพื่อการพัฒนา 

2. ในปี 2559 ให้มีการบริหารเงินเหลือจ่าย 2 รูปแบบ คือ 1) ตามนโยบาย 50 :25:25 

หรอื ๒) หน่วยงานที่มีเงินสะสมในกองทุนฯ เพียงพอและมีความจ าเป็น ให้สามารถน าเงินเหลือจ่ายตามสัดส่วน

ที่เหมาะสมมาตั้งจ่าย โดยให้ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

3. ให้มีการเปรยีบเทียบและวิเคราะห์สัดส่วนงบประมาณต่อหัวบุคลากร จ านวนผลผลิตราย

หน่วยงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สะท้อนขนาดของหน่วยงานในเชิงต้นทุนทรัพยากร และปรมิาณ

ผลผลิตที่น าส่ง (Input-Process-Output) 

  4. ควรให้หน่วยงานเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับภาระค่าใช้จ่ายซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยมีข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจ เช่น การปรับสัดส่วน

การสมทบส่วนกลางจากค่าสาธารณูปโภค จ า ก  ร้อยละ 10 เ ป็ น ร้อยละ 9 ทั้งนี้ ให้กองคลังน าเสนอภาระ

คา่ใช้จา่ย คา่สาธารณูปโภคประกอบการพิจารณา 

  5. คา่พัฒนานักศึกษาควรก าหนดวัตถุประสงค ์กรอบการใช้จา่ยตามแผนการด าเนินงานของ

โครงการย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายเรื่องการพัฒนานักศึกษาเป็นหลัก หากหน่วยงานมีความจ าเป็นในการใช้

จ่าเพื่อรองรับภารกิจประจ าที่เกี่ยวข้อง เห็นควรให้น าเสนอคณะกรรมการบรหิารฯ พิจารณาเป็นกรณีไป 

  6. การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว อัตราใหม่ตามมติ กบม. ที่ได้มีมติพิจารณาจากสถานะการเงิน

ของหน่วยงาน โดยเฉพาะกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี ให้ชะลอไปก่อน จนกว่าจะมีการวิเคราะห์สถานะ

ทางการเงินของหน่วยงานให้ชัดเจน 

  7. การจ้างเหมาบริการในทุกรายจ่าย (ด าเนินการ/อุดหนุน) เสนอให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 

เช่น การจา้งเหมาชิน้งานที่ไม่ซ้ าซ้อนกับภาระงานประจ าของบุคลากรประจ า 

  8. การเตรียมการงบลงทุนระหว่างการใช้งบประมาณไปพลางก่อน ให้หน่วยงานเตรียมการ

จัดซื้อจัดจ้างให้เรียบร้อย และเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณปี 2559 จึงท าสัญญาและขั้นตอนอื่น 

ๆ ตามล าดับขั้น 

  9. “เงินสาธารณกุศล” เสนอให้เปลี่ยนชื่อใหม่ตามประกาศฯ เป็น “คา่ใช้จา่ยส าหรับกิจกรรม

เพื่อสังคมและการแสดงไมตรจีิต” 
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  10. มอบหมายให้วิทยาลัยพลังงานทดแทนพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 

สมทบกองทุนศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกยีรติศิรโิรจน์ ให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนฯ 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

1. การซ่อมแซมอาคารหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของคณะ หากหน่วยงานใดที่ประสงค์จะใช้

งบประมาณของหน่วยงานในการด าเนินการ อาจปรับนโยบายการน าเงินที่จะสมทบเป็นค่าสาธารณูปโภค

ให้กับมหาวิทยาลัย จ า ก ร้อยละ 10 เ ป็ น ร้อยละ 9 เพื่อน าเงินที่เหลือร้อยละ 1 เป็นทุนสะสมในการ

ด าเนินการดังกล่าว 

2. ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และได้ด าเนินการมา

ระยะหนึ่งแล้วนั้น เนื่องจากการด าเนินการของคณะกรรมการกองทุนฯ จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

เช่น  ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกองทุนฯ  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่ประจ าปี และค่าธรรมเนียม

การส่งเงิน เป็นต้น ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาว่า จะสามารถจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสวัสดิการ

เพื่อน ามาใช้เป็นงบประมาณในการบรหิารกองทุนฯ ดังกล่าวได้หรอืไม่ อย่างไร 

3. เนื่องด้วยคณะพัฒนาการท่องเที่ยวมีแผนในการด าเนินการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวและ

ฐานเรียนรู้ จ านวน 9 แห่ง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2559 และจะ

ได้นัดหมายกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนา ทั้งนี ้เพื่อให้การพัฒนาฐานเรียนรูต้่าง ๆ เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและทันต่อก าหนดเวลา จึงควรเร่งพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการในส่วนดังกล่าว 

4. ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดการเรียกเก็บค่าพัฒนานักศึกษาทุกคน โดยได้รวมค่าชดใช้

คืนค่าธรรมเนียมสระว่ายน้ าคนละ 200 บาท นั้น นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัย

แม่โจ้-ชุมพร ไม่ได้ใชบ้รกิารของสระว่ายน้ าดังกล่าว ดังนั้น จึงควรพิจารณาแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสม

ต่อไป 

5. ข้อสังเกตจาก “รา่ง” งบประมาณเงินรายได้ มีดังนี้ 

    5.1 การจัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราวอัตราใหม่ ของกองแนะแนวฯ ส านักงานอธิการบดี ให้

วิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงานกอ่น ดังนั้น เห็นควรให้ชะลอไปกอ่นจนกวา่จะมีการวิเคราะห์สถานะ

ทางการเงินของหน่วยงานให้ชัดเจน 

   5.2 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานที่ด าเนินงานมีงบประมาณติดลบ ได้แก ่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ส านักงานอธิการบดี ควรมีการชดเชยยอดติดลบใน 

“รา่ง” งบประมาณเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติให้เป็นเช่นเดียวกันทุกหน่วยงาน 

    5.3 ค่าซ่อมแซมส่วนกลางมหาวิทยาลัย ไม่ควรระบุแยกประเภทของรายการ เช่น ค่า

ซอ่มแซมกล้องวงจรปดิ ให้รวมเป็นค่าซอ่มแซมส่วนกลาง 

    5.4 ประเภทรายจ่ายมีระเบียบที่ต้องเบิกจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมเพื่อสังคม

และการแสดงไมตรจีิต  การจัดสรรเงินเข้ากองทุน ให้ด าเนินการตามระเบียบ 
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   5.5 การจัดสรรเงินเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558 ควรขอยกเว้นการปฏิบัติตาม

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเหลือจ่าย พ.ศ. 2550 เนื่องจาก คณะ-ส านัก ได้รับผลกระทบ

จากการปรับเปลี่ยนปีการศึกษาตามอาเซียน คณะ-ส านัก ที่มีความจ าเป็นอาจจะขอน ามาตั้งงบประมาณ                        

ในปีงบประมาณ 2559 ได้ทัง้จ านวน ตามเหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยงาน 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

  1. ให้ผู้อ านวยการกองแผนงาน นัดหมายหารือกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย                            

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที่ และ

ผู้อ านวยการกองคลัง และน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเงินรายได้ และคณะกรรมการบริหารฯ                             

ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่ต้องแกไ้ข ปรับปรุงงบประมาณเงินรายได้ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

  2. เห็นชอบ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ 

และให้น าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย  และสภา

มหาวิทยาลัย พิจารณาตามล าดับ  
 

5.2 พิจารณา ร่าง” แผนปฏิบตัริาชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2559 
 

ตามที่กองแผนงานได้เสนอ “ร่าง” แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดน าเสนอตามประเด็น ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดท าแผน 

2. ปฏิทนิในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปี 2559 

3. แนวทางการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-

2569 

4. สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณ ในการประชุม ครัง้ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 20 

ตุลาคม 2558 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และมีข้อเสนอแนะเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังนี้ 

1. การจัดท างบประมาณต้องมีประสิทธิภาพทุกกระบวนการ ผู้บริหารต้องเข้ารับฟังเพื่อ

ปรับปรุงกระบวนงานรว่มกัน และต้องใช้งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. งบกองทุนพัฒนาเพื่อการศึกษา เป็นการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ โดยควรจัดสรร

งบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

3. ฐานเรียนรู้ และพื้นที่เกษตรล้านนา 35 ไร่ ต้องพัฒนาให้แล้วเสร็จก่อนงานวันเกษตร

แห่งชาติ 

4. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ E-Library  



 ๙ 

 

5. การพัฒนาระบบสารสนเทศของกองต่าง ๆ หากจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณสนับสนุน                                  

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อ

มหาวิทยาลัยว่าจะสามารถพัฒนาได้เอง หรอืจัดหา/จ้างพัฒนาระบบ 

6. การขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศ ต้องจัดท าแผนพัฒนาให้ ชัดเจนและด าเนินการอย่าง

จรงิจัง 

7. การบริการวชิาการ เน้นด าเนินการในพืน้ที่มหาวิทยาลัย โดยพัฒนารูปแบบการให้บริการ

ที่มีการบูรณาการและครบวงจร 

  8. ด้านกายภาพ ต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อรองรับงานวันเกษตรแห่งชาติ เช่น 

บรเิวณพระบรมสารีริกธาตุ โดยให้แล้วเสร็จก่อนงานวันเกษตรแห่งชาติ 
  

  ทั้งนี้ กองแผนงานได้น าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณมหาวิทยาลัย และ                                                                         

ที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 แล้ว ที่ประชุมมีข้อเสนอให้มีการ

ทบทวนเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชีว้ัด เพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาต ิและ GO Eco U. อย่างชัดเจน ตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 

  แนวทางการด าเนินงานระยะต่อไป 

  1. วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 การจัดสัมมนาเพื่อทบทวนเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด 

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ และ GO Eco U. อย่างชัดเจน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน

ประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2558  

  2. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 น าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์ 

  3. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

  4. เดือนธันวาคม 2558 ถา่ยทอดแผนสู่การปฏิบัติ 

  ตามรายละเอียดที่เสนอตอ่ทีป่ระชุมด้วยแล้ว 
  

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรเร่งหาแนวทางในการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ                            

ที่เช่ียวชาญในสาขาวิชา ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับทศิทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ตามที่เสนอ และแนวทางการด าเนินการเพื่อทบทวนเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด  เพื่อมุ่งสู่ความเป็น

นานาชาติ และ GO Eco U. อย่างชัดเจน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ

ภายในมหาวิทยาลัย และให้น าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตรแ์ละพัฒนามหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับ  

 

 

 

 

 
 



 ๑๐ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องสบืเนื่อง/รายงานผลการด าเนินงาน 
 

6.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รายงานผลค ารับรองการปฏิบัติ 

ราชการของหน่วยงานภายในระดับคณะ/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 
 

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557  ประกอบด้วย 6 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 52 ตัวชี้วัด นั้น มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ โดยได้ด าเนิน การ

ถา่ยทอดคา่เป้าหมายให้กับผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รวมทั้งจัดท าค ารับรอง

การปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีร่วมกับหัวหน้าส่วนงานระดับคณะ/ส านัก เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ

ประเมินผลงานของผู้บริหาร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีหน่วยงานภายในที่ร่วมลงนามในค ารับรอง

จ านวน 20 หน่วยงาน 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

มหาวิทยาลัยได้ติดตามและรวบรวมผลการด าเนินงานจากคณะ/ส านัก ผ่านระบบ E-Performance โดยจ าแนก

ออกเป็น 4 มิติ จ านวน 52 ตัวชีว้ัด คะแนน เฉล ี่ยถ่วงน  ้าห น ักเท่ากับ 3.9298 (จากคะแนนเต็ม 5) 
 

ผลการด าเนินงานตาม แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 11 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 ประกอบด้วย 52 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) ผลการด าเนินงานและพัฒนาการตัวชี้วัดเมื่อเปรยีบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

ปี 2558 ดังนี้ 

- ตัวชีว้ัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกวา่ค่าเปา้หมาย จ านวน 21 ตัวชีว้ัด 

- ตัวชีว้ัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าคา่เป้าหมาย จ านวน 22 ตัวชีว้ัด 

- ตัวชีว้ัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 9 ตัวชีว้ัด 
 

ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 จากจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 51 ตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 3.9298 จ าแนกเป็น 

4 มิติ ดังนี้ 

  - มิติที่ 1 1.2666 

  - มิติที่ 2 1.1739 

  - มิติที่ 3 0.8997 

  - มิติที่ 4 0.5896 
 

 



 ๑๑ 

 

คณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 

2558 รับทราบ และมีข้อเสนอแนะเสนอคณะกรรมการบรหิารฯ พิจารณา ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานด้านการวิจัยในปี 2558 สูงขึ้น แต่ควรพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 

รวมถงึเร่งด าเนินการผลักดันการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีผลการด าเนินงานต่ าในทุกป ี 

2. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการกระตุ้นให้อาจารย์รุ่นใหม่ ให้ความสนใจกับการท าวิจัย                                  

ให้มากขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตนเองของคณาจารย์และการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

3. ควรพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารทรัพย์สิน และเข้ารับการจัดอันดับ Green 

University Ranking ของมหาวิทยาลัยในปีต่อไป 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
  

 ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

  1. การก าหนดให้มีตัวชี้วัด Incentive ส าหรับตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อนยาก และน าผลไปประกอบ 

การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว นั้น เนื่องจาก                                            

ที่ผ่านมา ผู้ที่มีส่วนผลักดันตัวชี้วัดดังกล่าวให้บรรลุตามเป้าหมาย มีทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย และ

ข้าราชการ จึงเห็นควรพิจารณาแนวทางในเรื่องดังกล่าวอย่างมีระบบ และเป็นธรรมกับทุกกลุ่ม 

2. เพื่อเป็นการส่งเสรมิการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ควร

น าข้อมูลจ านวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็น Visiting Professor ในต่างประเทศไปประชาสัมพันธ์ใน website ของ                              

แต่ละคณะ และเชื่อมโยงกับ website ของมหาวิทยาลัย 
 

  ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานฯ ตามที่เสนอ และมีมติ ดังนี้ 

 1. ให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย และ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามล าดับ  

  2. มอบให้รองอธิการบดีฝา่ยยุทธศาสตร ์น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา 
 

6.2 รายงานความก้าวหนา้การจัดงานวนัเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

 ด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดงานวันเกษตร

แห่งชาติ ประจ าปี 2559 พอสรุปได้ ดังนี้ 

 1. ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และประสานให้ประธานและเลขานุการ

ของแต่ละฝ่ายหารือร่วมกันและน าเสนอโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ แล้วสรุปผลให้ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการด าเนินงาน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 

 2. ได้จัดท าผังงานในเบื้องต้นแล้ว โดยจุดเด่นของงาน คือ เกษตรอินทรีย์ เช่น Organic land 

หรอื Organic city farm ซึ่งจะเชื่อมกับส านักฟารม์ รวมถงึมีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนเข้ารว่มด้วย 

 3. จะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่จะต้องด าเนินงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ จ านวน 2 ชุด ทั้งนี้ ในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ชัช พชรธรรมกุล) เป็นผู้

ประสานงานกับกระทรวงเกษตรฯ  



 ๑๒ 

 

 4. ในส่วนของการประกวดโครงงานของนักเรียน จะมีรูปแบบคล้ายกับงานวันวิทยาศาสตร ์

โดยได้มอบหมายให้คณบดีคณะวิทยาศาสตรด์ าเนินการจัดท าโครงการฯ และส่งรายละเอียดให้ฝา่ยเลขานุการ 

คณะกรรมการด าเนินงานฯ ต่อไป 
 

 ที่ประชุมรับทราบ และมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

 1. ควรเพิ่มกจิกรรมในการเยี่ยมชมฐานเรียนรู ้และการฝกึอบรมระยะสั้นด้วย 

 2. ตามที่คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการแห่งชาติ ระหว่าง 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – วันที่ 1 มีนาคม 2558 ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการก าหนดพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 

ในช่วงดังกล่าว 
 

6.3 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 

แม่โจ้ (ก.บ.ม.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือนหลัง  

(1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558) 
 

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ได้สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2558 – 30 

กันยายน 2558) พอสรุปได้ ดังนี้ 

จ านวนบุคลากร ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น ๑,๘๐๔ คน จ าแนก

เป็น 

๑) ข้าราชการ จ านวน ๓๒๘ (ร้อยละ ๑๘)  พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๑,๐๔๖ คน                                  

(ร้อยละ ๕๘) และกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลูกจ้าง

ช่ัวคราวรายเดือนเงินงบประมาณ และลูกจา้งช่ัวคราวรายเดือนเงินรายได้ จ านวน ๔๓๐ คน (รอ้ยละ ๒๔) 

๒) จ านวนสายวิชาการ ๖๗๓ คน (รอ้ยละ ๓๗) และสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน ๑,๑๓๑ 

คน (รอ้ยละ ๖๓)  

3) ส าหรับสายวิชาการ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๓๗๓ คน (ร้อยละ ๕๕%) 

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๗ : ร้อยละ ๕๑, ๒๕๕๖:ร้อยละ ๔๘) และมีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 

๒๐๙ คน (ร้อยละ ๓๑) ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการบรรจุอาจารย์ใหม่เพิ่มขึ้นหลายต าแหน่ง                                         

(ปี ๒๕๕๗:รอ้ยละ ๓๒, ๒๕๕๖:รอ้ยละ ๓๐) จ าแนกเป็น 

- ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑๖๔ คน (รอ้ยละ ๒๔)  

- ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน ๔๔ คน (รอ้ยละ ๗%)  

- ต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน ๑ คน 
 

ในสัดส่วนของอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกที่เพิ่มขึ้นมาจากปัจจัยดังนี้ คือ ๑) นโยบายของ

มหาวิทยาลัยในการเพิ่ มจ านวนสายวิชาการที่ ชัด เจน ประกอบกับมาตรการของ ก.บ.ม. ในการ                                 

สรรหา/คัดเลือก ที่ต้องก าหนดคุณวุฒิปริญญาเอกก่อน และ ๒) เนื่องจากการจบการศึกษาของนักเรียนทุน

และบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ ปัจจุบันมีนักเรียนทุนบุคคลทั่วไป ๑๔ ราย (ในประเทศ จ านวน ๑ ราย และ

ต่างประเทศ จ านวน ๑๓ ราย) และอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ (เต็มเวลาและบางส่วนในประเทศ จ านวน ๓๘ ราย 



 ๑๓ 

 

ต่างประเทศ จ านวน ๒๑ ราย อาจารย์บรรจุปริญญาโทก าลังศึกษาปริญญาเอก จ านวน ๘ ราย และ                                      

สายสนับสนุนวิชาการ ในประเทศ จ านวน ๔๕ ราย และต่างประเทศ จ านวน ๒ ราย) มีจ านวนบุคลากรที่

ลาออก จ านวนสายวิชาการ ๔ คน (ร้อยละ ๐.๕๙) และจ านวนสายสนับสนุนวิชาการ ๒ คน (ร้อยละ ๐.๑๘) 

การพิจารณาคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย 

แคนาดา ญี่ปุ่น และ AIT จ านวน 8 ราย การขอขยายระยะเวลาประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย จ านวน ๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียนทุนเข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน ๓ 

ราย 
 

ได้ด าเนินการก ากับ ดูแล และพัฒนาระบบกลไกที่ครอบคลุมทั้งทางด้านการวางแผน

อัตราก าลัง ระบบการสรรหาและคัดเลือก ระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและจูงใจ และการบริหารผล

การปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากร ด้านการวางแผนอัตราก าลั ง และระบบการสรรหาและ

คัดเลือก ได้ให้ความส าคัญในการเพิ่มจ านวนสายวิชาการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย กล่าวคือ ตั้งแต่                      

ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ รวมกรอบอัตราก าลังที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติต าแหน่งสายวิชาการ ทั้งสิ้น ๑๙๓ 

อัตรา ในจ านวนนี้ได้บรรจุบุคคลไปแล้วทั้งสิ้น ๑๕๕ อัตรา และยังอยู่ระหว่างการด าเนินการสรรหาอีก ๓๘ 

อัตรา ทั้งนี ้ก.บ.ม. ได้มีมาตรการที่ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ เช่น การก าหนดระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจนการ

พัฒนาระเบียบในการจ้างที่ยืดหยุ่นรวมถึงการเปิดกว้างให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาหลักเกณฑ์ในการ

คัดเลือกตั้งแต่การสอบข้อเขียน  การสอบสัมภาษณ์ การสาธิตการสอน หรอืการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง เป็นต้น 

สิ่งที่ส าคัญที่สนับสนุนให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด าเนินการได้อย่าง

คล่องตัว คือผลการด าเนินงานด้านการปรับปรุงและจัดท าหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และประกาศที่สอดคล้อง

กับสภาพปัจจุบัน และจะพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ  

กรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับการร้องเรียน หรือได้รับรายงานว่ามีบุคลากรไม่ปฏิบัติตาม

กฎ ระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของมหาวิทยาลัย หรือ

จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการพิจารณาและ

วินิจฉัยความรับผิดทางจรรยาบรรณ และการด าเนินการฟ้องร้องแก้ต่างคดี ทั้งนี้ เพื่อให้ให้เกิดความโปร่งใส

และเกิดความเป็นธรรมแก่ผูร้อ้งเรียนและผู้ถูกรอ้งเรียน  

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

1. ควรเพิ่มเกณฑ์มาตรฐานใหม่ ที่ก าหนดให้คณาจารย์ต้องสอบผ่านการประเมินด้านภาษา

ด้วย 

2. ควรด าเนินการเกี่ยวกับการเกลี่ยอัตราก าลังสายสนับสนุนให้กับคณะหรือหน่วยงานที่มี

ต้องการอัตราก าลังโดยเร่งด่วน 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. รับทราบสรุปผลการด าเนินงานฯ ตามที่เสนอ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

และพิจารณา 



 ๑๔ 

 

2. ให้กองการเจา้หน้าที่น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
 

6.4 รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา  

2558  
 

ด้วยส านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา 2557  เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 พอสรุปได้ ดังนี้ 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  

องคป์ระกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑติ   3.58 

องคป์ระกอบที่ 2 : การวจิัย    4.37 

องคป์ระกอบที่ 3 : การบรกิารวชิาการ   4.00 

องคป์ระกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  4.00 

องคป์ระกอบที่ 5 : การบรหิารจัดการ   3.91  

    คะแนนรวม  3.90 
 

ในภาพรวมของการประเมินผลการด าเนินการ คณะกรรมการประเมินฯ มีความเห็นว่า 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้ใน ร ะ ด ั บ ด ี โดย

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาการที่เด่นชัดในด้านงานวิจัย ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นในองค์ประกอบ

ตา่ง ๆ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  
 

ทั้งนี ้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้สรุปในประเด็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องทบทวน 4 ประเด็น 

คือ 

1. เแผนการก าหนดประเด็น KPI ไม่ได้ผลักดันและไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์

และแผนย่อย เช่น แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แผนพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการ หรือวิจัย จะต้อง

สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย การวัดผลส าเร็จของแผน จะวัดเชิงปริมาณอย่างเดียว ไม่มีการวัดในเชิง

คุณภาพจึงไม่สามารถตอบโจทย์ได้ 

2. การมุ่งสู่นานาชาติ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย วัดไม่ได้ว่าจะไปถึงเป้าหมาย

เมื่อใด หน่วยงานที่ขับเคลื่อนไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และการประเมิน ควร

ขับเคลื่อนการมุ่งสู่สากลเต็มรูปแบบและเร่งด่วน เช่น การจัดตั้งศูนย์นานาชาติ หรือวิทยาลัยนานาชาติ มิ

เช่นนั้นจะไม่สามารถผลักดันการเป็นนานาชาติได้ 

3. ผลิตนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ ตามวัตถุประสงคข์องการผลิตบัณฑติ 

4. การต่อยอดผลงานวิจัยและบรกิารวิชาการในการใช้ประโยชน์ และเชงิธุรกิจ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ 

9/2๕๕8 เมื่อวันจันทรท์ี่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้รับทราบผลการประเมินฯ ดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะ

และมติมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 



 ๑๕ 

 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และกองแผนงาน ต้องไปด าเนินการเรื่องแผนให้เข้มแข็ง 

สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะ/ส านัก เปลี่ยนทัศนคติจากการท างานที่เน้นเชิงปริมาณ เป็นการท างาน          

เชิงยุทธศาสตรท์ี่เน้นคุณภาพมากขึน้  

๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง 

ต้องรับผิดชอบร่วมกันแก้ไขปัญหาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ต้องท างานเชิงยุทธศาสตร์ บูรณาการ                                     

การท างานในคลัสเตอร์นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมต้องใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน และต้องบูรณาการการท างานรว่มกับคณะ/ส านัก เป็นต้น  

๓. รองอธิการบดีฝ่ายบรกิารวชิาการ รับผดิชอบด าเนินการด้านการบริการวิชาการและการ

วิจัย ต้องวางยุทธศาสตร์เรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน และก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นรูปธรรม และ

ควรผลักดันเรื่องการน านวัตกรรมของนักวจิัยมหาวิทยาลัยไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ รับผิดชอบหลักในการบูรณาการการท างาน

หน่วยงานภายใต้คลัสเตอร์นานาชาติให้เข้มแข็ง โดยมีฝ่ายวิชาการเข้ามาช่วย เช่น บัณฑิตวิทยาลัย คณะ                              

เป็นต้น เพื่อผลักดันการจัดตั้งศูนย์นานาชาติ โดยประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ 

และสรุปผลเสนอในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 เช่น 

- พิจาณาว่าจะจัดตั้งศูนย์นานาชาติ หรือจะเป็นวิทยาลัยนานาชาติ ต้องให้ได้ข้อสรุป                                      

วางโครงสรา้งหน่วยงานให้ชัดเจน เช่น งานบรกิาร งานแผน งานสารบรรณ เป็นต้น จะก าหนดให้หน่วยงานใด

เป็นผู้สนับสนุนหลัก หน่วยงานงานสนับสนุนรอง เรื่องบุคลากรต้องพิจารณาค้ดเลือกพนักงานที่มีความ

เช่ียวชาญในด้านการต่างประเทศหรือจ าเป็นต้องจ้างผู้เช่ียวชาญต้องเสนอมา และให้จัดท าโครงการจัดตั้งฯ 

จะต้องใช้งบประมาณเท่าใด ให้น าเสนอขึ้นมาให้ครบและครอบคลุมทั้งงาน เงิน คน พิจารณากันตามขั้นตอน 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับ หากน าเข้าสภาครั้งต่อไป

จะทันหรอืไม่ (วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

- วิธีการ ให้ด าเนินการอย่างมีส่วนร่วม โดยเชิญคณะ/ส านัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา

ประชุมหารอืร่วมกันเพื่อสรา้งความเข้าใจว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและต้องด าเนินการ 

คณะใดที่มีหลักสูตรนานาชาติ ต้องมาหารือกันอย่างจรงิจัง ร่วมกันพิจารณาจ าแนกประเภทหลักสูตรให้ชัด ๆ 

ว่าจะเปิดเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรประกาศนียบัตร หรือหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น เลือกมาก่อนอย่างน้อย 3-4 หลักสูตร ต้องเป็นหลักสูตรนานาชาติ มีความเป็นเกษตร และ                                

มีที่มาจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เรื่องเกษตรอินทรีย์ อาเซียนจะมาเรียน ซึ่งต้องอาศัยทุน แต่เราไม่ได้

ขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ หลักสูตรหนึ่ง หากเป็นในระดับอาเซียน มีนักศึกษา 10 คนก็มากพอแล้ว หลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยต้องคัดสรรจากคณะ ต้องน าองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยออกมาเป็นหลักสูตร ๒ หลักสูตร เช่น 

เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ สหวิทยาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิสังคมฯ เป็นต้นหลักสูตรเหล่านี้

เป็นไปในทางเดียวกัน และจัดท าเป็นหลักสูตรอบรมยังได้ อบรมระยะสั้น ระยะยาว แล้วได้ใบประกาศ 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
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ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 แ ล ะ

มีมติ ดังนี้ 

1. ให้เสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อทราบ 

2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ                             

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผู้อ านวยการกองแผนงาน และ

ผู้อ านวยการกองการเจา้หน้าที่ พิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมรองอธิการบดีฯ  
 

6.5  แนวปฏบิัติในการออกใบรายงานผลการประเมนิคะแนนของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

ฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับตา่งประเทศ (Education 

Cooperation Program : ECP) 
 

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 26 

สิงหาคม 2558 ได้พิจารณาการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ 

(Education Cooperation Program : ECP-จีน) และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกใบประกาศนียบัตรให้กับ

นักศึกษาที่จบหลักสูตรดังกล่าวว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ และหากสามารถด าเนินการได้ ควรก าหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน โดยให้พิจารณาจากนโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งในระดับมหาวิทยาลัย

และกฎหมายระดับประเทศ โดยที่ประชุมได้มีมติให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการน าข้อเสนอแนะดังกล่าวไป

พิจารณา นั้น 
 

ส านักบริหารฯ ได้นัดหารือกับผูเ้ก่ียวข้อง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 และสรุปผลการหารอื

เสนอคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 โดยที่ประชุม

พิจารณาแล้วมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการบรหิารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

  1. การออกใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม มอบหมายให้สถานบริการฝึกอบรม

และให้ค าปรึกษาด้านการท่องเที่ยว เป็นผู้ด าเนินการจัดท าใบประกาศนียบัตร และให้ผูอ้ านวยการสถานบรกิาร

ฝึกอบรมฯ และอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม 

  2. การออกใบรายงานผลคะแนนของหัวข้อที่เปิดการอบรม ให้สถานบริการฝึกอบรมฯ                           

เป็นผู้ด าเนินการ โดยจัดท าใบรายงานผลคะแนนตามแบบฟอร์มใบรายงานผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ได้ ทั้งนี้ ให้ใช้สัญลักษณ์ของสถานบริการฝึกอบรมฯ เป็นลายน้ า ปรากฏไว้ในเนื้อกระดาษ เพื่อป้องกันการ

ปลอมแปลงเอกสาร ส าหรับสัญลักษณ์ด้านบนในรายงานผลคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ควบคู่กับสัญลักษณ์ของสถานบริการฝึกอบรมฯ และให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการออกใบรายงานผล

คะแนนของสถานบรกิารฯ ลงนามผู้ปฏิบัติ ควบคู่กับผู้อ านวยการสถานบริการฝึกอบรมฯ ลงนามผู้ตรวจสอบ 

ทั้งนี ้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือกับต่างประเทศ (ECP) ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้น

ไป 

  นอกจากนี้ ให้ก าหนดค านิยามการให้ผลคะแนนที่ชัดเจน ตามเกณฑ์การให้คะแนน 100 

คะแนน และสามารถน าไปประทับตรามหาวิทยาลัย (ปั๊มนูน) ได้ที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

  3. ให้สถานบริการฝึกอบรมฯ ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของผู้เข้าอบรมอย่างละเอียด

เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารการส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษากอ่นการเข้ารว่มโครงการพเิศษ 
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  4. การประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม การออกรหัสโครงการพิเศษ และการออกบัตร

ประจ าตัวให้กับผู้เข้ารับการอบรม ส านักบริหารฯ จะด าเนินการตามระบบและกระบวนการของมหาวิทยาลัย  

  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามแนวทางที่เสนอ และให้ส านักบริหารและพัฒนา

วิชาการ และสถานบรกิารฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาด้านการท่องเที่ยว ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

6.6 รายงานผลการประชุมเพื่อส่งเสรมิความร่วมมือของโครงการกองทุนเพื่อการศึกษา 

ระหว่างสถาบันการศึกษากบัโรงเรยีน ในโครงการกองทุนการศึกษาในเขตจังหวัด

เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 
 

ด้วยผู้อ านวยการกองแนะแนว สหกิจศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้สรุปผลการประชุมเพื่อ

ส่งเสริมความร่วมมือของโครงการกองทุนเพื่อการศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษากับโรงเรียนในโครงการ                              

กองทุนการศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เสนอที่ประชุม                         

เพื่อทราบพอสรุปประเด็น ดังนี้ 

1. ความเป็นมาของโครงการฯ  

เริ่มด าเนินการงานสนองพระราชด ารัสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 “เพื่อสร้างคนดี

ให้แก่บ้านเมือง” โดยให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ทั้งสายสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา 

พัฒนาศักยภาพโรงเรียน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน พัฒนาความรู้ความสามารถแก่ครู                                           

ให้สวัสดิการครู ในโครงการกองทุนการศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับมอบหมายเป็นคู่ร่วมพัฒนาหรือคู่คิดให้แก่โรงเรียนในโครงการ

ดังกล่าว จ านวน 2 โรงเรยีน คือ 

    ๑) โรงเรยีนบ้านขุนแปะ (ขยายโอกาส) อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

    2) โรงเรียนบ้านโม่งหลวง (ขยายโอกาส) อ า เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดย

มหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีความพร้อมทั้งบุคลากร องค์ความรู้ นวัตกรรม ฐานการเรียนรู้

เก่ียวกับเกษตรกรรม ซึ่งสามารถให้การสนับสนุนโรงเรียนทั้ง 2 แห่งได้ ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนดังกล่าวแจ้งความ

ประสงค์มายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อจะได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนกองทุนการศึกษาให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงคต์่อไป  

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการประชุมฯ ตามที่เสนอ  

ในการนี้  ที่ประชุมพิจารณาในกรณีที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สิ่งแวดล้อมได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากมูลนธิิสรา้งสรรคส์หกจิศึกษา ในการก่อสรา้งอาคารเรยีนให้กับ

สถานศึกษาที่มีความขาดแคลนและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร โดยมีเป้าหมายว่าภายใน 1-2 ปี จะด าเนินการ

ก่อสรา้งอาคารเรียนให้กับสถานศึกษาที่ขาดแคลนอาคารเรียนทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 10 แห่ง ดังนั้น ในส่วนของ

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่า จะสามารถเชื่อมโยงโครงการกองทุนเพื่อการศึกษาฯ เข้ากับโครงการของมูลนิธิ

สรา้งสรรคส์หกจิศึกษาได้หรอืไม่ อย่างไร   
 




